

Tầm Soát Ung Thư Phổi Có Thể Cứu Sống Quý Vị



Fred Hutchinson Cancer Center cung cấp dịch vụ tầm soát tại năm địa điểm trên khắp Puget Sound cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi. Nếu được phát hiện sớm thì có thể điều trị bệnh ung thư phổi và cải thiện đáng kể tỷ lệ sống.

Trên thực tế, tỷ lệ sống sau 5 năm đối với những người mắc bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có thể tăng từ 15% lên 84% khi được phát hiện sớm.

Ai nên khám tầm soát?

Việc tầm soát hàng năm có thể giúp ích cho quý vị nếu tất cả những điều sau đúng với quý vị:

- Quý vị đang ở độ tuổi từ 50 đến 80
- Quý vị đã hút trung bình ít nhất 1 bao thuốc mỗi ngày trong 20 năm hoặc 2 bao thuốc mỗi ngày trong 10 năm
- Quý vị hiện đang hút thuốc hoặc quý vị đã cai thuốc trong 15 năm qua

Bảo hiểm có đài thọ cho dịch vụ tầm soát ung thư phổi không?

Hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân và Medicaid của Tiểu Bang Washington (Washington Apple Health) sẽ đài thọ cho dịch vụ tầm soát ung thư phổi cho những cá nhân hội đủ điều kiện ở độ tuổi 50-80 tuổi trong khi Medicare đài thọ cho dịch vụ tầm soát ung thư phổi cho những cá nhân hội đủ điều kiện ở độ tuổi 50-77 tuổi. Dịch vụ chăm sóc tái khám được yêu cầu sau khi thăm khám có thể sẽ được bảo hiểm, Medicare hoặc Medicaid của quý vị đài thọ; tuy nhiên, vui lòng liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị để kiểm tra phạm vi bảo hiểm của quý vị hoặc gọi tới Bộ Phận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chánh Cho Bệnh Nhân (Patient Financial Services) theo số (206) 606-6226 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc ủy quyền.

Khám tầm soát bao gồm những gì?

Quá trình chụp nhanh chóng, đơn giản, không đau và quý vị có thể mặc quần áo đầy đủ. Hình thức chụp X-quang đặc biệt này, gọi là chụp CT liều thấp, có thể chụp nhiều hình ảnh khi quý vị nằm trên một chiếc bàn có thể trượt vào, ra khỏi máy.

Để biết thêm thông tin

Hãy truy cập trang web hoặc liên hệ với chúng tôi. Hãy đảm bảo nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chánh của quý vị để được giới thiệu tầm soát ung thư phổi. Vui lòng chọn một trong năm địa điểm thuận tiện:

**Fred Hutchinson Cancer Center —
South Lake Union**

UW Medical Center — Roosevelt

**UW Medicine Primary Care tại
Outpatient Medical Center**

Harborview Medical Center

UW Medicine Eastside Specialty Center

Tìm hiểu thêm tại

FredHutch.org/LungScreening hoặc gọi số
(206) 606-1434

Fred Hutchinson Cancer Center là một tổ chức độc lập, đồng thời phục vụ chương trình chống ung thư của UW Medicine.

UW Medicine